

## ใบความรู้ตัวอย่างเรียงความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง เรียงถ้อยร้อยอักษร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง งามศิลป์เรียงความ (๔)

รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒



"...แม่ แม่ แม่ คำนี้มีความหมาย มีพระคุณมากมายหลายสถาน

แม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการ เป็นธนาการ เป็นพระพรหม เป็นร่มโพธิ์

เป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรัก เป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัย

เป็นผู้ให้การอุ้มอุ้มกายใจ เป็นผู้ให้อะไร ๆ ไม่รามือ"

กลอนบทนี้คือเสี้ยวหนึ่งของพระคุณ ซึ่งมีอีกมากที่พรรณนายังไงไม่มีอันหมด และไม่มีวันทดแทนได้หมด

แม่คือบุคคลที่รักเรามากที่สุดตั้งแต่ยังไม่รู้จักเรา เพราะแม่คอยถนอมตั้งไข่ในหิน และพอเราโตมา แม่สอนให้เรารู้จักอะไรมากมาย และแม่ชอบพูดอยู่เสมอว่า "แม่ทำได้ทุกอย่างเพื่อลูก" ซึ่งฉันก็เชื่อ และต่อมาแม่ฉันล้มป่วย ฉันได้ยินเสียงแม่ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ฉันจึงถามแม่ว่า "แม่เจ็บมากไหม ให้ลูกช่วยอะไรไหม"

แม่บอกว่า "ไม่เป็นไรลูกนอนต่อเถอะ" ทั้ง ๆ ที่แม่เจ็บจนแทบทนไม่ไหว และเมื่อถึงวันเกิดฉัน หลาย ๆ คนมีความสุขกับวันเกิด แต่ฉันกลับหัวใจสลายเมื่อได้ยินคำว่า "แม่เสียชีวิตแล้ว" ฉันร้องไห้ไม่ออกเพราะตกใจ ทำอะไรไม่ถูก เพราะอยู่กับแม่มาโดยตลอด ไม่เคยห่างกันไปไกล แต่แล้วมาวันนี้ คนที่ฉันให้ความเคารพและรักเท่าชีวิตฉัน กลับหายไปจากชีวิตฉัน แต่ฉันรักแม่ยิ่งงี้ก็ไม่เท่าแม่รักฉัน เพราะแม่รอคอยวันเกิดฉันมาโดยตลอด รอที่จะมอบของขวัญให้ฉัน ซึ่งมันไม่ใช่ของขวัญที่แปลกหรือพิเศษอย่างไร แต่มันเป็นเงินจำนวน ๕๐๐ บาท ที่แม่กำไว้ในมือจนนาที่สุดท้ายของชีวิต

ตั้งแต่วันนั้นมา ฉันเข้าใจถึงคำพูดที่แม่เคยพูดว่า "เมื่อไม่มีแม่แล้วลูกจะได้อะไรอีกมาก" ซึ่งบัดนี้ฉันได้รู้แล้วว่า มันเหงา ว้าเหว เพราะตั้งแต่แม่จากไปหัวใจไม่เคยลืมคำสอนที่แม่เตือน มันยังอยู่ในใจ แต่มาวันนี้แม่กลับไม่ได้เห็นลูกเติบโตสมดังที่แม่ปรารถนา แต่ไม่ว่าอย่างไรลูกก็จะทำตามที่แม่สอนทุกอย่าง เพื่อให้แม่รับรู้ว่าคุณรักแม่มากและไม่เคยลืมแม่เลย

ลูกชื่อมาลัยวันนี้ไม่มีใครให้กราบก็รู้ เพราะแม่อยู่บนฟ้าไกล แต่อย่างไรลูกก็จะขอกราบแม่ทุกปีทุกชาติ และไม่ว่ากี่ปีชาติก็ขอให้ลูกเกิดมาเป็นลูกแม่เหมือนเดิม เพราะแม่คือแม่ที่เก่งกาจ กล้าหาญที่สุด และรักลูกตั้งดวงใจ และไม่ว่ากี่ปี ลูกก็จะขอปรนนิบัติแม่ต่อไปเท่าที่ลูกคนนี้จะทำได้ ลูกรักแม่ไม่เคยเปลี่ยน และไม่เคยลืม สุดท้ายนี้ ลูกไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจที่ลูกไม่มีแม่กอด เพราะแม่อยู่ในใจตลอดเวลาและลูกขอเก็บแม่ไว้ในใจตลอด ทุกความรู้สึก ทุกความทรงจำ

